

การศึกษาความรอบรู้ของผู้ปกครองในเรื่อง ภาวะซีดของเด็กปฐมวัยที่มารับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ในคลินิก พัฒนानวัตกรรมการส่งเสริมเด็กสุขภาพดี สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
A study of parental knowledge on anemia in early childhood children receiving health
promotion services in well child clinic in Metropolitan Health and Wellness Institution

สุรัตน์ สิริรัตนทนต์
สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความชุกของภาวะซีดในเด็กปฐมวัย ชนิดของฮีโมโกลบินของเด็กที่มีภาวะซีด ความรอบรู้ของผู้ปกครองในเรื่องภาวะซีดของเด็กปฐมวัยและความแตกต่างของระดับความรู้ของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะซีดที่ได้ผลดีในการแก้ไขรักษาเทียบกับผู้ปกครองเด็กที่ได้ผลไม่ดีในการแก้ไขรักษาภาวะซีด ทำการเก็บข้อมูลระหว่างเดือน มีนาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยใช้แบบประเมินความรอบรู้ภาวะซีดในการเก็บข้อมูล และทำการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างเด็กปฐมวัยทั้งหมด ๑๕๑ คน พบมีภาวะซีด ร้อยละ ๔๑.๔๘% ในกลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะซีดและได้รับการตรวจหาชนิดของฮีโมโกลบิน ๑๐๖ ราย พบเป็นพาหะธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบิน E ร้อยละ ๔๒.๔๖ ฮีโมโกลบินปกติ (A_๒A) ร้อยละ ๔๑.๕๑ alpha thalassemia ร้อยละ ๕.๖๖ ผลการประเมินความรอบรู้เรื่อง ภาวะซีดของผู้ปกครองเด็ก พบว่า มีการเข้าถึงความรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ ร้อยละ ๗๘.๐๓ ผู้ปกครองซักถาม สอบถามข้อมูล เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจรับการรักษา ร้อยละ ๘๔.๐๕ ผู้ดูแลเด็กสามารถตัดสินใจในการเลือกปฏิบัติตนต่อไปได้ ร้อยละ ๑๐๐ ผู้ดูแลปกครองเด็กสามารถปฏิบัติตนและให้การช่วยเหลือดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ ๙๓.๑๙ และมีการบอกต่อ เผยแพร่ข้อมูลเรื่อง ภาวะซีดให้แก่บุคคลอื่น ร้อยละ ๔๑.๕๒ ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความรอบรู้ภาวะซีดของผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองดูแลเด็กที่ได้ผลดีจากการแก้ไขรักษา มีค่าคะแนนความรอบรู้เรื่อง ภาวะซีดสูงกว่ากลุ่มผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะซีดที่ผลการแก้ไขรักษาไม่ดี

การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า ภาวะซีดในเด็กปฐมวัย ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่พบได้บ่อย โรคพันธุกรรมธาลัสซีเมีย เป็นสาเหตุที่สำคัญที่พบได้บ่อย นอกจากการขาดธาตุเหล็ก ความรอบรู้เรื่องภาวะซีดของผู้ปกครองดูแลเด็กมีผลต่อผลการแก้ไขรักษาภาวะซีด

คำสำคัญ ภาวะซีด ความรอบรู้ทางสุขภาพ